



CẢN CÓ NHỮNG ĐỘT PHÁ VỀ LÝ LUẬN, TẠO CƠ SỞ VỮNG CHẮC CHO VIỆC HOẠCH ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ MỚI *

NÔNG ĐỨC MẠNH

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam

Lời Ban Biên tập: Sáng ngày 24-3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006 - 2010 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng tới dự. Tham dự có đầy đủ các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006 - 2010, đại diện các cơ quan, ban, bộ, ngành trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và Hà Nội.

Tại Kỳ họp, đồng chí Tổng Bí thư NÔNG ĐỨC MẠNH đã có bài phát biểu quan trọng đề cập vai trò, trách nhiệm và những định hướng lớn của công tác lý luận trong thời kỳ mới. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng đó.

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2006 - 2010. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí, các giáo sư, các nhà khoa học, đại biểu các cơ quan tham mưu, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy lý luận

trong cả nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội đã đến dự kỳ họp này.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tôi thân ái gửi tới

* Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản

các đồng chí những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006 - 2010 thành công tốt đẹp, tiếp tục hoạt động theo tinh thần đổi mới, năng động và sáng tạo, chất lượng và hiệu quả, làm cho Hội đồng Lý luận Trung ương thực hiện tốt trọng trách của mình là cơ quan tư vấn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, phục vụ sự lãnh đạo, phát triển và hoàn thiện đường lối của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Bộ Chính trị đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2001 - 2005. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa IX giao cho, đặc biệt đã góp phần trực tiếp và quan trọng vào việc tổng kết thành công một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới; đã cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, nhất là cho việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội X của Đảng. Hội đồng cũng đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức triển khai và nghiệm thu 8 chương trình khoa học cấp nhà nước; đấu tranh, phê phán những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, Hội đồng đã tổ chức chu đáo và có kết quả một số hội thảo khoa học quốc tế.

Những đóng góp tích cực, nhiệt tình, tâm huyết của đông đảo các nhà khoa học, của giới lý luận nước ta, từ các viện nghiên cứu, các nhà trường và học viện, các ban đảng ở Trung ương đến các cơ quan nghiên cứu và

chỉ đạo thực tiễn ở các địa phương, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm nên những kết quả đó.

Đại hội X của Đảng đã khẳng định: 20 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản. Những kết quả và thành tựu mà giới lý luận nước ta đạt được trong 20 năm đổi mới vừa qua là rất đáng khích lệ và đáng trân trọng, cho phép chúng ta tin tưởng vào tiềm năng và triển vọng của đội ngũ trí thức nước nhà. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hy vọng, đồng thời cũng đòi hỏi các nhà khoa học, các nhà lý luận tiếp tục có nhiều tìm tòi, sáng tạo, có những công trình lớn, đóng góp tài năng, trí tuệ và trách nhiệm của mình vào việc tạo ra những đột phá lý luận, đưa nước ta sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Thưa các đồng chí,

Nhân Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006 - 2010, tôi xin nêu một số gợi ý với các đồng chí và đội ngũ làm công tác lý luận ở nước ta:

1 - Vai trò của lý luận và trách nhiệm của giới lý luận nước ta trong thời kỳ mới

Như các đồng chí đều biết, Đại hội X của Đảng đã tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới, vạch ra mục tiêu và phương hướng tổng quát 5 năm

(2006 - 2010), hoàn thành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đầu thế kỷ XXI, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thành tựu của 20 năm đổi mới là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Giới lý luận nước ta, bằng những kết quả nghiên cứu sáng tạo của mình đã có những đóng góp xứng đáng làm nên những thành tựu đó. Đồng thời, Đại hội X đã chỉ rõ: công tác tư tưởng còn thiếu tính thuyết phục, công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới.

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng, không có lý luận tiên phong dẫn đường thì Đảng không thể làm tròn vai trò, sứ mệnh tiên phong của mình. Ngày nay, hơn lúc nào hết, Đảng ta với tư cách là một đảng cộng sản cầm quyền, có trọng trách lãnh đạo Nhà nước và xã hội để thực hiện các mục tiêu của đổi mới và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Đảng phải làm chủ lý luận khoa học và cách mạng, phải không ngừng tự mình đổi mới tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên, đổi mới mạnh mẽ bằng hành động thực tế để thúc đẩy đổi mới xã hội.

Không thể nâng cao được tiềm lực trí tuệ của Đảng nếu không có lý luận, không chú trọng nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận chính trị từ thực tiễn, trong thực tiễn. Sự lãnh đạo chính trị của Đảng trong điều kiện mới, với sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì

nhân dân và thực hành dân chủ rộng rãi, mở rộng giải phóng dân tộc và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đặt ra nhiều vấn đề mới, khó khăn, phức tạp chưa từng có trước đây, đòi hỏi Đảng phải có sự trưởng thành vượt trội về lý luận.

Đội ngũ trí thức của Đảng, trước hết là giới lý luận nước ta phải chủ động, tự giác phân đấu quyết liệt để đáp ứng yêu cầu ấy, sao cho những kết quả nghiên cứu lý luận đủ sức cung cấp kịp thời những luận cứ khoa học và thực tiễn, làm cơ sở cho sự hình thành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng giai đoạn cách mạng. Lãnh đạo chính trị của Đảng phải dựa trên cơ sở khoa học hiện đại. Chính trị, nói một cách sâu xa, căn bản nhất chính là cuộc sống của nhân dân, lợi ích của Đảng, của dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân, số phận của hàng triệu, triệu người. Bản lĩnh chính trị là sức mạnh và là nhân tố bảo đảm cho Đảng giữ vững được phương hướng chính trị ở những thời điểm bước ngoặt. Đây là vấn đề hệ trọng, sống còn, quyết định sự thành, bại của cách mạng, sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Song, bản lĩnh chính trị ấy, không chỉ do kinh nghiệm, vốn sống, sự từng trải, sự trong sáng đạo đức của Đảng, của cán bộ, đảng viên bảo đảm là đủ, mà còn đòi hỏi sự sáng suốt lý luận, trình độ, năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt của các cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cấp cao.

Các Mác, Ph. Ăng-ghe-n, V.I. Lê-nin và Hồ Chí Minh - những lãnh tụ cách mạng bậc thầy, những nhà tư tưởng kiệt xuất, trước hết ở chỗ các lãnh tụ đó, với nhân quan chính trị rộng lớn, tầm nhìn thời đại và tư duy chiến lược, trong khi giải quyết các nhiệm vụ chính trị thực tiễn luôn phải tìm ra câu trả lời sáng rõ về lý luận, tìm đúng giải pháp

lý luận cho mỗi vấn đề của thực tiễn. Chỉ có như vậy mới tránh xa được chủ nghĩa kinh nghiệm thiên cận. Lẽ dĩ nhiên, đó là lý luận gắn liền với thực tiễn sinh động, nảy mầm từ thực tiễn, được tổng kết và khái quát từ thực tiễn, lại phải được chính thực tiễn kiểm nghiệm, điều chỉnh. Nó rất xa lạ với giáo điều sách vở, thoát ly cuộc sống.

Sinh thời, Bác Hồ đã từng dạy chúng ta: Lý luận phải thống nhất với thực tiễn, phải đề phòng căn bệnh chủ quan mà phần nhiều do kém lý luận, không hiểu lý luận, coi khinh lý luận mà ra. Người lưu ý rằng, lý luận mà không thực hành là lý luận suông, vô ích; còn thực tiễn mà không có lý luận, là thực tiễn mù quáng. Với cán bộ, đảng viên, công chức, Người đòi hỏi phải thạo chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân, phải trau dồi lý luận, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tư tưởng, đổi mới cách nghĩ, cách làm, gần dân, học dân, hỏi dân, hiểu dân để phục vụ dân ngày một tốt hơn. Phải chống giáo điều sách vở, phải thường xuyên đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế và từ thực tiễn mà đúc kết lý luận.

Hiện nay, công cuộc đổi mới đang đi vào chiều sâu và trên quy mô rộng lớn, khi Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cả một vấn đề lý luận rất mới, chưa có tiền lệ. Xây dựng chủ nghĩa xã hội với kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, giao lưu, hội nhập, hợp tác song phương và đa phương đi liền với cạnh tranh, thời cơ đan xen thách thức. Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để phát triển bền vững, bình đẳng với thế giới trong hội nhập kinh tế quốc tế, mà vẫn giữ

được độc lập chủ quyền, vẫn bảo tồn và phát huy được bản sắc văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vẫn giữ vững được định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước, đấu tranh chống lại những luận điệu thù địch, sai trái có hiệu quả.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải như thế nào để Đảng thật sự là lực lượng lãnh đạo ở tầm chiến lược, bao quát toàn diện nhưng không rơi vào bao biện, làm thay Nhà nước, phải làm cho Nhà nước mạnh lên, quản lý có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Đây thật sự là điều cốt yếu của lý luận chính trị, của đổi mới hệ thống chính trị. Mặt khác, phải cụ thể hóa đường lối, chủ trương thành các chính sách và giải pháp để quan điểm về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội đi vào cuộc sống.

Xây dựng và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam như thế nào để tránh được tập trung quan liêu và tự do vô chính phủ, khắc phục dân chủ hình thức, để có dân chủ thực chất, nhất là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện như thế nào vấn đề dân chủ trong Đảng, dân chủ trong xã hội và sự phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, nhất là trong một nước có nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo, trong một chế độ chính trị với một đảng cộng sản cầm quyền như ở nước ta, v.v.. Đây là những vấn đề có ảnh hưởng sâu xa ở tầm chiến lược và cũng là vấn đề thời sự ở nước ta hiện nay.

Nếu không có những kiến giải sâu sắc và đúng đắn về lý luận thì khó lòng có những bước tiến thực sự về mặt thực tiễn. Điều ấy càng cho thấy lý luận có vai trò quan trọng

như thế nào và giới lý luận của nước nhà có trọng trách, có vinh dự to lớn nhường nào.

Tôi lưu ý các đồng chí một nhận định quan trọng có tính tự phê bình rất nghiêm túc của Đảng tại Đại hội X: Tư duy của Đảng trên một số lĩnh vực chậm đổi mới. Một số vấn đề ở tầm quan điểm, chủ trương lớn chưa được làm rõ nên chưa đạt được sự thống nhất cao về nhận thức và thiếu dứt khoát trong hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành... Lý luận chưa giải đáp được một số vấn đề của thực tiễn đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đặc biệt là trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa đổi mới với ổn định và phát triển; giữa độc lập tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế...

Tôi mong rằng, các đồng chí sẽ suy nghĩ sâu sắc, nghiên cứu nghiêm túc nhận định này. Từ đây có thể gọi mở nhiều điều để các đồng chí xác định các chương trình, các đề tài nghiên cứu sắp tới nhằm đóng góp có hiệu quả hơn nữa, tìm ra những câu trả lời lý luận sáng rõ cho thực tiễn lãnh đạo chính trị của Đảng. Chính điều ấy là trách nhiệm rất to lớn của công tác lý luận, của giới lý luận mà Hội đồng Lý luận Trung ương phải đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện.

2 - Những định hướng lớn trong nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và sớm chuẩn bị tích cực về mặt tư tưởng - lý luận cho việc bổ sung,

phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hướng tới Đại hội XI, đội ngũ các nhà khoa học và giới lý luận nước ta ngay từ bây giờ cần tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu, trong đó chú trọng đúng mức nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và tổng kết thực tiễn, đồng thời quan tâm tốt hơn nữa có hiệu quả xác thực hơn nữa những nghiên cứu dự báo.

Từ thực tiễn và kinh nghiệm của đổi mới đã tích lũy được, từ yêu cầu mới đặt ra hiện nay và từ xu thế quốc tế, triển vọng phát triển của đất nước, giới lý luận nước ta cần tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận then chốt nhất dưới đây:

Thứ nhất, vận dụng sáng tạo và phát triển mạnh mẽ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cần nhận thức cho đúng về bản chất chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ những giá trị bền vững, đồng thời phải chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh, những vấn đề phải phát triển mới cho phù hợp với thực tiễn đất nước, con người, dân tộc ở nước ta và thời đại ngày nay.

Chúng ta cần có những đột phá trong nghiên cứu để có nhận thức mới và phát triển hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là bản chất, mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội, là mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thứ hai, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chú trọng vào các yếu tố thị trường và các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh, sự năng

động của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường, hoàn thiện các loại hình thị trường, xây dựng thể chế kinh tế thị trường sao cho phù hợp với yêu cầu chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Điều sâu xa trong nghiên cứu lý luận đổi mới kinh tế là giải phóng và phát triển mạnh mẽ sức sản xuất làm cơ sở cho sự hình thành một quan hệ sản xuất mới thích hợp, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức.

Thứ ba, nghiên cứu các vấn đề lý luận chính trị - xã hội, chính sách xã hội và quản lý xã hội mà trọng điểm là xây dựng đảng cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân, thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mối quan hệ giữa dân chủ, đoàn kết và đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghiên cứu làm rõ lý luận về đảng cầm quyền, về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, về phân công quyền lực và giám sát quyền lực trong Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, về xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, trước hết là phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng. Phải chú trọng nghiên cứu những biến đổi về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo ở nước ta, trong đó đặc biệt chú trọng nghiên cứu để có chính sách quốc gia và chiến lược phát triển giai cấp công nhân, nghiên cứu chương trình phát triển toàn diện, đồng bộ nông thôn - nông nghiệp - nông dân, chính sách tạo động lực phát triển đội ngũ trí thức, trọng dụng hiền tài, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc và có đường lối, chính sách tôn giáo, tín ngưỡng đúng đắn. Nghiên cứu các

vấn đề về gia đình, thực hiện bình đẳng giới cho phụ nữ.

Thứ tư, nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam, sao cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, phát triển con người là mục tiêu và động lực của đổi mới, của chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt chú trọng nghiên cứu làm rõ tư tưởng về chân hưng giáo dục, xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống cho con người Việt Nam, nhất là giáo dục lý tưởng cách mạng, ý thức chính trị, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ. Trong xây dựng và phát triển văn hóa cần chú trọng văn hóa trong Đảng; Đảng phải là đạo đức, là văn minh.

Thứ năm, nghiên cứu các vấn đề về bảo vệ Tổ quốc, tăng cường tiềm lực quốc phòng, chiến lược an ninh quốc gia, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bảo vệ môi trường là những đề tài nghiên cứu rất quan trọng.

Cần có những đột phá về lý luận, khắc phục những hạn chế mà lý luận trong thời gian qua chưa vượt qua được, tạo cơ sở vững chắc cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ mới.

3 - Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương

Để làm tốt chức năng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị phục vụ sự lãnh đạo, phát triển và hoàn thiện đường lối của Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương cần phải đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động để thực sự làm hạt nhân tập hợp và quy tụ tốt nhất những năng lực nghiên cứu, sáng tạo

của các chuyên gia, các nhà khoa học tiêu biểu của đất nước, từ các viện nghiên cứu, các trường đại học, các học viện đến các cơ quan nghiên cứu; chỉ đạo hoạt động thực tiễn ở Trung ương và địa phương để nghiên cứu và tổng kết những vấn đề lớn, liên quan trực tiếp đến việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đóng góp kịp thời những luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc hình thành các quyết sách của Đảng trong thời kỳ mới.

Một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà Hội đồng và các đồng chí cần dành nhiều thời gian, công sức, huy động khả năng nghiên cứu từ nhiều cơ quan khoa học trong cả nước, nhất là của các chuyên gia cho việc tổng kết thực hiện Cương lĩnh năm 1991, nghiên cứu bổ sung và đề xuất những vấn đề mới để phát triển và hoàn thiện Cương lĩnh, vào việc soạn thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020. Các đồng chí cần chủ động tư vấn cho cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng những vấn đề lý luận ở tầm chiến lược để phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, đồng thời sớm chuẩn bị những luận cứ khoa học cho việc xây dựng văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương phải tạo ra môi trường dân chủ và động lực khuyến khích những tìm tòi, sáng tạo của các nhà khoa học, của giới lý luận nước ta, tập hợp và phát huy được trí tuệ của từng cá nhân và của từng tập thể khoa học, cộng đồng trách nhiệm để có những đóng góp lý luận kịp thời, hữu ích cho Đảng.

Trong sinh hoạt học thuật và tư tưởng, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ này cần coi trọng hơn nữa phát huy dân chủ, trân trọng mọi tìm tòi, sáng tạo, tôn trọng

các ý kiến khác biệt, cùng nhau thảo luận, tranh luận theo đúng chuẩn mực khoa học và dân chủ để tìm ra chân lý. Trước những vấn đề mới mẻ, phức tạp, ý kiến khác nhau là chuyện bình thường, điều quan trọng là động cơ phải trong sáng, tâm huyết và trách nhiệm cao nhất của mỗi người trước Đảng, nhân dân và dân tộc, giữ vững nguyên tắc, đề cao ý thức chính trị và đạo đức trong khoa học. Bác Hồ đã để lại cho chúng ta những chỉ dẫn thật sâu sắc về vấn đề dân chủ trong khoa học, trong quan hệ con người, rất thiết thực cho đội ngũ trí thức. Người nhấn mạnh rằng, trong một xã hội dân chủ, ai ai cũng có quyền tự do thảo luận, tranh luận để cùng nhau tìm tòi chân lý, khi chân lý đã tìm thấy rồi thì quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Mong các đồng chí suy nghĩ sâu sắc về điều đó và thể hiện trong hoạt động nghiên cứu, trong quan hệ công việc và con người, để Hội đồng Lý luận Trung ương hoạt động trong môi trường dân chủ nhất, đúng nguyên tắc, quy chế, có những sản phẩm cụ thể, thiết thực đóng góp vào việc hoạch định, bổ sung, phát triển đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tạo sự phát triển đột phá về lý luận, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nhân kỳ họp quan trọng này, một lần nữa, tôi thân ái gửi tới các đồng chí có mặt ở đây và gửi tới tất cả đội ngũ trí thức, giới lý luận nước ta lời chúc sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Chúc Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006 - 2010 hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. □